



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
เรื่อง เลื่อนการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ ๑
และโครงการสัมมนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ ๑ The 1st MCUSR National Conference พุทธบูรณาการ อารยธรรมวนันมฏองแหวก สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน Buddhist Integration on Vanam Dongrak Civilization towards Sustainable Social Development และโครงการสัมมนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เลขที่ ๓๐๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว รุนแรง ไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลกรวมทั้งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของบุคลากร ลูกจ้าง นิสิต นักศึกษา พระสงฆ์และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/ส่วนงานอื่น อีกทั้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงขอประกาศเลื่อนการจัดโครงการดังกล่าวออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 จะคลี่คลาย

อนึ่ง บทความวิจัยและบทความวิชาการที่ส่งมายังกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการได้ส่งบทความต่อคณะกรรมการผู้คุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Peer Reviews) เพื่อพิจารณาความสมบูรณ์ของบทความ และมอบให้ผู้พิมพ์นำไปปรับปรุงแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยและส่งกลับให้กองบรรณาธิการแล้ว กองบรรณาธิการเมื่อได้พิจารณาบทความที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองแล้ว จะได้ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารและติดต่อสอบถามเพื่อทราบกำหนดการประชุมอีกครั้งได้ที่ <http://www.surin.mcu.ac.th/mcusrnc2020> หรือ E-mail: mcusrnc2020@gmail.com มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร.)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย